
 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์  กรุงเทพฯ

* * * * * * * * * * * * * * * * *
ผู้มาประชุม
๑. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานที่ประชุม
๒. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(นายสภา จรรยาชัชวาล  นักวิจัย)  (แทน)
๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ

(นายวรวิทย์ จิรังคสกุลเดช  นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการ)  (แทน)
๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

(นายอดิศร สุทธิเลิศ  ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมที่ดิน กรรมการ

(นางตวงรัตน์ จันทรประดิษฐ์  ผู้อ่ำานวยการส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์)  (แทน)
๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกติติวัฒนา  ผู้อ่ำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  (แทน)
๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ

(นายเบญจะ แป้นนา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการ)  (แทน)
๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ

(นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์  ผู้อ่ำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น)  (แทน)
๑๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ

(นายบรรพต จันทร์หอม  ผู้อ่ำานวยการกองบริหารเครือข่ายส่ือสารและความม่ันคงสารสนเทศ)  (แทน)
๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ

(นายเอกพงศ์ ทองมาก  หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
๑๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ

(นายวีรสิทธ์ิ โพธิปักขิย์  ผู้อ่ำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)
๑๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ

(ว่าที่ ร.ท.สมพงษ์ สมันเลาะ  ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและส่ือสาร)  (แทน)
๑๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การตลาด กรรมการ

(นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์  หัวหน้าแผนกสารสนเทศ)
๑๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การจัดการน่ำKาเสีย กรรมการ

(นางบุณฑริกา สุดใจนาค  หัวหน้าสารสนเทศและประเมินผล)  (แทน)
๑๗. ผู้อ่ำานวยการส่ำานักนโยบายและแผน สป.มท. กรรมการ

(นายอาร์ม จินตนาดิลก  รักษาการในต่ำาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช่ำานาญการพิเศษ
รักษาการ ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานอ่ำานวยการ)  (แทน)
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- 2 -

๑๘. ผู้อ่ำานวยการส่ำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ
(นายจักรกฤช ฤทธิเนื่อง  รักษาการในต่ำาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช่ำานาญการพิเศษ
รักษาการ ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานอ่ำานวยการ)  (แทน)

๑๙. ผู้อ่ำานวยการส่ำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ
(นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ  รักษาการในต่ำาแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย)  (แทน)

๒๐. ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)

๒๑. ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวศิริพร สนธิรัตน์  รักษาการในต่ำาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการพิเศษ
รักษาการ ผู้อ่ำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

๒๒. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารช่ำานาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ
๓. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้อ่ำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสิทธิชัย เดชพร ผู้อ่ำานวยการกองออกแบบระบบส่ือสาร  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒. นายอธิศ คูประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อ่ำานวยการกองออกแบบระบบส่ือสาร  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓. นายวิสารท ค่ำาดา หัวหน้าแผนก  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๔. นางสาวชลิตา ศรีภิรมย์ วิศวกร ระดับ ๕  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๕. นางสาวกนิษฐา อยู่ยืน นักประมวลผลข้อมูล ๘  การไฟฟ้านครหลวง
๖. นายศุภกร วัฒนสุข นักประมวลผลข้อมูล ๗  การไฟฟ้านครหลวง
๗. นายฤทธิเกียรติ เกรัมย์ ผู้อ่ำานวยการกองการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
๘. นางสาววารี เคลือบสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่ำานาญการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
๙. นางสาวนวลวรรณ ฉวีวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑๐. นายอมรเวช อุปถัมภากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑๑. นางสาวณัฐิยา ตันติสุโชติ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวางแผนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๒. นายยุทธศิลป์ เอมเปรมศิลป์ นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๙  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๓. นายศุภญาณ ปราชญ์โกสินทร์ ผู้อ่ำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๔. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ รองผู้อ่ำานวยการฝ่ายสารสนเทศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๕. นายประคอง พินิจพรวัฒนา ผู้ช่วยผู้อ่ำานวยการกองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๖. นายจักริน ชุมสาย ณ อยุธยา หัวหน้าแผนก  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๗. นายอภิโชค ขันติสุวรรณ นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ๖  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๘. นายสิทธา ทองวุฒิพันธ์ หัวหน้าแผนก  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๙. นางสาวหนึ่งพิพา เอี่ยมคงเอก นักคอมพิวเตอร์ ๗  การประปานครหลวง
๒๐. นายทศพล วงศาวัฒนานนท์ นักคอมพิวเตอร์ ๕  การประปานครหลวง
๒๑. นางสาวกาญจน์ชนิษฐา เอกแสงศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่ำานาญการพิเศษ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒๒. นางสาวสุมมนา บุญกาญจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒๓. นายจตุรงค์ อินทร์ใหญ่ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
๒๔. นายประสงค์ ธัมมะปาละ ผู้อ่ำานวยการส่วนยุทธศาสตร์การเตือนภัย  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๓)
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๒๕. นางสาวปัทมา เชาวนานานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่ำานาญการ  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒๖. นางสาวธพวรภรณ์ อ่อนตะวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒๗. นายเกริก วงศ์ลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒๘. นางสาวสาวิตรี ภูมิสิทธิพร ครูโรงเรียนสามโคก  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
๒๙. นายชูชาติ เที่ยงธรรม ผู้อ่ำานวยการโรงเรียนสามโคก  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
๓๐. นายกอบพล มีศรีมธุพจน์ นายช่างไฟฟ้าช่ำานาญงาน  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๑. นายบุญยง เรืองพงษ์ นายช่างไฟฟ้าช่ำานาญงาน  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๒. นางสาวทมิตา ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศสส.  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๓. นางสาวศุภณัฐ หวังศิริจิตร พนักงานวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๔. นางสาวสุพิชญา เทพมณีชัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๕. นายพิพัฒน์ โกวิทวที เจ้าหน้าที่  ส่ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ฝ่ายเลชานุการฯ เรียนที่ประชุมว่าปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ และผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานท่ีประชุม แทน

ประธานกล่าวเปิดประชุมและด่ำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนีK

ระเบียบวาระที่   ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุม ครัKงที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ่ำานวน ๑๐ โครงการ

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครัKงที่ ๗/๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนื่อง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
การพิจารณาโครงการที่อยู่ในอำานาจของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทย รวมทัKงสิKน ๑๗ โครงการ ซึง่ผา่นการพจิารณาตรวจสอบของคณะท่ำางานฯ ครัKงที ่๘/๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่๒๓
ธนัวาคม ๒๕๖๒ จ่ำานวน ๑๒ โครงการ และครัKงที ่๑/๒๕๖๓ เมือ่วนัที ่๙ มกราคม ๒๕๖๓ จ่ำานวน ๕ โครงการ รวมจ่ำานวนทัKงสิKน
๑๗ โครงการ ดงันีK

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๓)
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๕.๑ การพิจารณาโครงการที่มมีูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ จ่ำานวน ๓ โครงการ ดังนีK
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  จ่ำานวน ๓ โครงการ
1) โครงการติดตัง้ชุดควบคุมประจำาจังหวดัและระบบโปรแกรมประยุกต์ควบคุมการติดตาม

อุปกรณ์เตือนภัย งบประมาณประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ส่วนที่
เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๒๙,๒๑๑,๒๕๐.- บาท (ย่ีสิบเก้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

คณะท่ำางานฯ ได้ประชุมครัKงที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของโครงการ และจากการชี Kแจงของหน่วยงานแล้ว มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขและจัดท ่ำา
รายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานได้ด ่ำาเนินการแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรน ่ำาเสนอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีK
๑.  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดตัKงขึKนเนื่องมาจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย (คลื่นสึนามิ)

ในปี ๒๕๔๗  และได้ถูกโอนมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในปี ๒๕๕๙ ซึ่งอุปกรณ์ชุดแรกติดตั Kงในปี ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ และมี
อีกชุดหลังจากเหตุการณ์น่ำKาท่วมในปี ๒๕๕๔ ซึ่งหลังจากที่ย้ายมาสังกัด ปภ. ยังไม่เคยได้รับงบประมาณในการปรับปรุงทั Kง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

๒. ระบบชดุควบคมุประจ่ำาจงัหวดัและระบบโปรแกรมประยกุตค์วบคมุการตดิตามอปุกรณ์
เตอืนภยัเดมิมขีอ้จ่ำากดั คอื หนว่ยความจ่ำาระบบมนีอ้ย สง่ผลใหร้ะบบประมวลผลช้า สัญลักษณ์อธิบายประเภทอุปกรณ์ ไม่
ชดัเจน  และมีเพียง ๑๓ ชุด ติดตั Kงที่ส่วนกลาง ๑ ชดุ และอีก ๑๒ ชดุที่จังหวัดภาคใต้เท่านั Kน ซึ่งตดิตัKงใช้งานมาตัKงแต่ปี
๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีเก่า ประกอบกับการย้ายศูนย์เตือนภัยฯ มาสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมี
ปภ. จังหวัดทุกจังหวัด จึงมีความประสงค์จะปรับปรุงให้ทุกจังหวัดสามารถส่ังการอุปกรณ์เตือนภัยในพืKนที่ได้ ศูนย์ ปภ . เขตฯ
สามารถสั่งการได้ ส่วนกลางสามารถสั่งการได้ จะเลือกสั่งการเดี่ยว หรือสั่งการเป็นกลุ่มก็ได้ เนื่องจากบางครั KงคนในพืKนที่
ทราบเหตุการณ์ก่อนส่วนกลาง แต่กว่าจะรายงานมาที่ส่วนกลางให้ส่วนกลางแจ้งเตือน ก็อาจจะไมท่ัน จึงอยากให้คนในพื Kนที่
สามารถกดปุ่มไซเรนเพื่อแจ้งเตือนได้เอง  ซึ่งของเดิมจะเป็นการบันทึกเสียงไว้ ๑๕ รูปแบบข้อความ เช่น ขณะนี Kเกิดแผ่นดิน
ไหวท่ำาให้เกิดสึนามีจึงขอให้ประชาชนอพยพ หรือข้อความเตือนภัยเรื่องอื่น เช่น ขณะนี Kฝนตกหนัก ขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง
และตดิตามข้อมูลจากกรุงอุตุนิยมวิทยา ซึ่งบางข้อความนั KนทางพืKนที่จะสามารถเปิดหรือแจ้งเตือนประชาชนได้ด้วยตนเอง
เนื่องจากระบบเดิมหอเตือนภัยจะมีแค่ล่ำาโพงกับข้อความที่ Record ไว้เท่านัKน คนที่วิเคราะห์หรือเฝ้าระวังจะเป็นเจ้าหน้าที่
ของศูนย์เตือนภัยฯ ที่ส่วนกลาง ซึ่งจะติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประทาน เมื่อวิเคราะห์
ได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ก็จะส่ังการไปที่หอเตือนภัย 

๓. ตามโครงการนีK จะพัฒนาให้ระบบสามารถแสดงผลเป็นข้อมูลเป็นสถิติได้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสั่งการเตือนภัยและการติดตาม (monitor) การปฏิบัติงานของระบบเตือนภัยให้สั่งการเตือนภัยได้อย่าง
รวดเร็ว ชัดเจน ตรงตามพืKนที่เป้าหมาย  รวมทัKงปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยรายงาน
แบบ real time โดยแยกเป็นรายอุปกรณ์ เพ่ือให้การบ่ำารุงรักษาระบบเตือนภัยมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

๔. เพิม่ประสทิธภิาพการท่ำางานดว้ยโปรแกรมควบคมุและสัง่การส่ำาหรบัชดุควบคมุอปุกรณ์
เตอืนภยัและการสื่อสารเพื่อการเตือนภัยผ่านการใช้โปรแกรม mobile device รวมทัKงเพิ่มช่องทางส่ือสารกับประชาชนผ่าน
ส่ือสาธารณะบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส่ือสังคมออนไลน์ และเครือข่ายออนไลน์
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีK
๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ว่าควรเพิ่มความสามารถให้คนในพืKนที่สามารถกดปุ่มแจ้งเตือนภัยได้เองเหมือนปุ่มฉุกเฉินบนรถไฟ ใครประสบเหตุก็กดปุ่ม
แจ้งสัญญาณให้รถไฟหยุด ระบบที่เสนอมาก็ดีอยู่แล้ว ท ่ำาให้เต็มที่ แต่ควรเพิ่มสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เข้าไปอีก เขียนเผื่อเข้าไป
เยอะๆ เพื่อท่ำาให้ระบบดีขึKน  ซึ่งประเทศญี่ปุ่นไม่เชื่อมั่นในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เขาใช้คนตีกลอง ตามหลักฟิสิกส์เสียงกลอง
เป็นเสียงต่ำ่าไปได้ไกลกว่าเสียงไซเรนซึ่งเป็นเสียงสูง และถ้าระหว่างเกิดเหตุท่ำาให้ไฟดับหมดทัKงพืKนที่ ก็ยังมีกลองให้สัญญาณได้

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๓)
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๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ่า) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าประเทศ
ทางยุโรปจะเป็นการพัฒนา Smart City โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ประชาชนสามารถรายงาน
ข้อมูลว่าเกิดเหตุการณ์อะไรที่ใด หรือมีระบบ Sensor เป็นต้น 
มติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ  ก่ำาชบัใหห้น่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครดั ค่ำานึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยของประเทศ งบประมาณประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
รวมวงเง ินโครงการ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร ้อยล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป ็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ่ำานวนเง ิน
๒๘,๕๖๗,๓๐๐.- บาท (ย่ีสิบแปดล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

คณะท่ำางานฯ ได้ประชุมครัKงที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของโครงการ และจากการชี Kแจงของหน่วยงานแล้ว มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขและจัดท ่ำา
รายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานได้ด ่ำาเนินการแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรน ่ำาเสนอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีK
๑. ในปัจจุบันอุปกรณ์ครุภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อยู่ในสภาพเก่า ไม่รองรับกับภารงาน

ที่เพิ่มมากขึKน และไม่สอดรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน  ไม่รองรับกระบวนปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงและภารกิจงานเพิ่มเติม
ขาดการบูรณาการปฏิบัติงานและข้อมูลแบบรวมศูนย์ ขาดการวิเคราะห์และคาดการณ์ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน 

๒. โครงการนีKมสัีดส่วนงบประมาณในการเพิม่ศกัยภาพระบบ ICT เพือ่สนบัสนนุการเตอืนภยั
ร้อยละ ๓๐ และเพ่ิมศักยภาพหอเตือนภัยแหล่งท่องเท่ียว ร้อยละ ๗๐

๓. จะด่ำาเนนิการเพิม่ศกัยภาพระบบ ICT โดยการปรับปรุงระบบสือ่สารหลกั/รอง และระบบ
สือ่สารส่ำารอง เพือ่รองรบักบัระบบเตอืนภยัทัKงในภาวะปกตแิละภาวะวกิฤต ิและเพิม่ประสทิธภิาพหอ้ง Data Center ใหม้ี
มาตรฐานความปลอดภยั รองรับการท่ำางานตามภารกจิไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพและมคีวามตอ่เนือ่งพรอ้มใชง้านอยูต่ลอดเวลา
รวมทัKงจดัหาและตดิตัKงอปุกรณ์คอมพวิเตอร์และซอฟตแ์วร์ ใหร้องรับการเพิม่ประสิทธิภาพระบบศนูย์ขอ้มลูปฏบัิตกิารเพือ่การ
ตดัสนิใจ ใหเ้ปน็ระบบขอ้มลูสนบัสนนุการตดัสนิใจ (Decision Support System : DSS) เพือ่การเตอืนภยัของประเทศ เพือ่
สัง่การ/ปฏบิตักิารดา้นการเตอืนภยั ระบบการตดิตามเฝา้ระวงั ระบบการวเิคราะหแ์ละคาดการณ์ ระบบการเตอืนภยัและ
บริหารสถานะการณ์ และ Open Government Data

๔. ขณะนีK ปภ. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อออกแบบเทคโนโลยี เนื่องจากระบบเดิม
ใช้งานมานาน ๑๐ ปี เป็นเทคโนโลยีเก่า ตัวอย่างเช่น ระบบ ๑๕ ข้อความนั Kน เดิม ปภ. อยากให้เป็นการสื่อสารแบบสองทาง
โดยติดตัKงอุปกรณ์ไว้ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ประจ่ำาจังหวัด ๑ ชดุ แต่ สวท. ไม่อยากไดแ้บบ
Broadcast อยากไดข้้อความที่เป็น Pattern เนื่องจากเกรงว่าข้อความจะผิดจากต้นทางที่ส่ง  อีกตัวอย่าง คือ หอเตือนภัย
ซึ่งสูง ๒๕ เมตร ถ้าเป็นหอขนาดใหญ่จะใช้ระบบ Solar Cell ซึ่งใช้งานมานาน ๑๐ ปแีล้ว ขณะนีKอยู่ระหว่างศึกษาว่า
ประสิทธิภาพลดลงอย่างไร เช่น มตี้นสนบังท่ำาให้ชาร์จแบตไม่เต็ม ต้องด่ำาเนินการแก้ไข ซ่ึงทางฝ่ังอันดามันจะ sensitive มาก
เวลาทดสอบว่าระบบดังหรือไม่ ต้องถอดล่ำาโพงใหญอ่อกแล้วทดสอบดว้ยล่ำาโพงขนาดเล็ก เพราะถ้าล่ำาโพงใหญ่ดัง ชาวบ้านจะ
แตกตื่น  ระบบซอฟตแ์วร์ใช้งานมาตัKงแต่ปี ๒๕๔๗ หลังจากน่ำKาท่วมในปี ๒๕๕๔ ก็มีการพัฒนาโดยผู้รับจ้างอีกรอบ ปัจจุบันมี
ระบบคาดการณ์ประมาณ ๓-๔ ระบบ โครงการนีKจะรวมระบบคาดการณ์ทัKงหมดที่มีอยู่ให้เป็นระบบเดียวเพื่อการคาดการณ์
และแจ้งเตือนภัย

๕. นโยบายของผู้บริหารอยากให้หอเตือนภัยมีชีวิต ปัจจุบันเปิดเพลงชาติทุกเช้าวันพุธ นอกนัKน
กไ็ม่ไดท้่ำาอะไรกับหอเลย จึงอยากให้หอมีส่ิงที่ประชาชนใช้งานได้ด้วย จะได้รู้สึกว่าเป็นเจ้าของและช่วยกันบ่ำารุงรักษา

๖. ในระยะที่ ๑ จะปรับปรุงจ่ำานวน ๑๐๐ หอ โดยเน้นที่จังหวัดภาคใต้ก่อน ค่าใช้จ่ายในส่วน
ของหอ ราคาประมาณ ๖ แสนบาทต่อหอ ซึ่งยังไม่รวมอุปกรณ์ Solar Cell เช่น แผงโซล่าร์, Power เป็นต้น  ซึ่งร้อยละ ๔๐
เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งโดยรวมแล้วได้รับงบประมาณในการปรับปรุงหอ จ่ำานวนเงิน ๑๐๐ ล้านบาท แต่เป็นโครงการที่
เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประมาณ ๓๐ ล้านบาท

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๓)
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๗. ปภ. พยายามจะดึง Sensor จากหน่วยงานต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพื่อการคาดการณ์ในการ
แจ้งเตือนภัย เช่น วิเคราะห์ว่าจะเกิดน่ำKาท่วมหรือไม่ จะเกิดดินโคลนถล่มหรือไม่ ซึ่ง ปภ. เป็น Secondary User คือ ดึงข้อมูล
จากหน่วยงานต่าง ๆ มาใช้ บางครัKงมีข้อจ่ำากัดในเรื่องการไหลของข้อมูล เรื่องของความรวดเร็ว หรือเรื่องของความต้องการ
ข้อมลูทีแ่ตกตา่งกัน แต่ ปภ. พยายามท่ีจะเอาข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนมาตอ่ยอด ตอนนีKเราคยุกนัเร่ืองของ Big Data ว่าบางครัKง
ข้อมูลจาก Social Media เร็วกว่าข้อมูลจากหน่วยงานอื่น จึงจะด่ำาเนินการเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนหนึ่งดึงข้อมูลมาจาก Social
Media ให้ระบบท่ำา Machine Learning มาประกอบจากข้อมูลจาก Sensor ให้ระบบเรียนรู้ข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อพยายาม
ให้เกิดเป็น AI ให้ได้ เนื่องจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ พบว่าข้อมูลจากหน่วยงานไม่ได้
ตอบโจทย์ได้ทุกอย่าง จึงต้องดึงข้อมูลจาก Social Media มาใช้ด้วย เพื่อให้สามารถชีKเป้าในระดับพืKนที่ได้ โดยแจ้งเตือนภัย
เฉพาะหอที่อยู่ในพืKนที่เส่ียงภาย ไม่ใช่แจ้งทุกหอทั่วประเทศ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีK
๑. ให้เร่งด่ำาเนินโครงการ เนื่องจากภัยพิบัติเกิดขึKนได้เสมอ
๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ว่าก่อนเกิดเหตุเป็นหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ปภ. ไม่ต้องรับภาระของทุกกรมไปท่ำาเองหมด ปภ. รับเฉพาะเร่ืองการเตือนภัย
โดยต้องเตือนอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก ปภ. ไม่มทีรัพยากรมนุษย์ เวลา และงบประมาณ มากพอที่จะท่ำาทุกเร่ือง และหน่วยงาน
ท่ีมีหน้าที่เฉพาะนัKนจะมีความรู้ในเร่ืองดังกล่าวดีกว่าหน่วยงานอื่น ถ้า ปภ. ท่ำาทุกเร่ือง ขอบเขตของงานจะกว้างมากเกินไปจน
อาจจะท่ำาไมไ่ด้  ตัวอย่างเช่น กรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ทุกเร่ือง บางเร่ืองก็ให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์เอง
มติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ  ก่ำาชบัใหห้น่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครดั ค่ำานึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

3) โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติ (โทรมาตร) งบประมาณประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม
วงเงินโครงการ ๑๔๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ่ำานวนเงิน
๒๕,๙๐๙,๔๐๐.- บาท (ย่ีสิบห้าล้านเห้าแสนเก้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน)

คณะท่ำางานฯ ได้ประชุมครัKงที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของโครงการ และจากการชี Kแจงของหน่วยงานแล้ว มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขและจัดท ่ำา
รายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานได้ด ่ำาเนินการแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรน ่ำาเสนอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีK
๑. โครงการนีKมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการตรวจสอบสภาพ

อากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและเพิ่มข้อมูลส่ำาหรับการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า ด้านอุทกภัย ที่อาจเกิดขึ Kนได้
ในอนาคต ท่ำาให้สามารถแจ้งเตือนเหตุภัยพิบัติไปยังเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภายในจังหวัดทุกภาคส่วน และประชาชนในพืKนที่เส่ียงภัยได้อย่างเที่ยงตรง แม่นย่ำา และรวดเร็ว เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเท่ียว ซ่ึงจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติทัKงในด้านการเกษตรกรรม การค้าขาย
การใช้ชีวิตประจ่ำาวันของประชาชน และการท่องเที่ยว

๒. มีขอบเขตการด่ำาเนินงาน ดังนีK (๑) ขยายพืKนที่ในการพยากรณ์อากาศ (Expansion
Outer Grid) ให้ครอบคลุมถึงประเทศฟิลิปปินส์ (๒) ปรับปรุงระบบวิเคราะห์และคาดการณ์สภาพอากาศให้สามารถพยากรณ์
อากาศได้ล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน (๑๒๐ ชั่วโมง) (๓) ติดตัKงชุดเครื่องมือตรวจวัดและบันทึกข้อมูลสภาพอากาศอัตโนมัติ
(โทรมาตร) จ่ำานวน ๑๕๐ แห่งในพืKนที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศไทย (๔) เพิ่มช่องทางระบบการแจ้งเตือนภัย และแสดงผลข้อมูล
สภาพอากาศ ผ่านทาง Mobile Application (๕) แสดงผลข้อมูลสภาพอากาศแบบเคลื่อนไหว เพื่อการแพร่ภาพและข้อมูล
ส่ำาคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับภัยพิบัติไปยังสาธารณะและช่องทาง Social Media ต่าง ๆ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๓)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีK
๑. การสร้างหอให้ได้มาตรฐานจะคุ้มค่าในการลงทุน นักท่องเที่ยวจะต้องจ่ายค่าประกันภัย

ตามความเสี่ยงของสถานที่ หากความเสี่ยงภัยต่ำ่า เบีKยประกันภัยก็จะต่ำ่าลง นักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาท่องเที่ยวในพืKนที่มากขึKน
สร้างรายได้ให้ประเทศ ซ่ึงเป็นประโยชน์ที่ได้รับนอกเหนือจากความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทย

๒. เปิดข้อมูลเป็น Open Data เพื่อให้สาธารณชนทราบข้อมูลในพืKนที่ และสามารถเตรียม
ความพร้อมในพืKนที่ได้ หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ทัKงส่วนกลาง หน่วยงานในพืKนที่ อปท. สถานศึกษา ประชาชน สามารถน่ำา
ข้อมูลไปใช้งานและพัฒนาต่อยอดได้
มติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ  ก่ำาชบัใหห้น่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครดั ค่ำานึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๕.๒ การพิจารณาโครงการท่ีมีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ่ำานวน ๘ โครงการ ดังนีK
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จ่ำานวน ๗ โครงการ
4) โครงการจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลสำาหรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

(e-Tax Invoice & e-Receipt) งบประมาณประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๔๘,๓๙๕,๒๔๔.- บาท (สี่สิบ
แปดล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๔๘,๓๙๕,๒๔๔.- บาท
(ส่ีสิบแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยส่ีสิบส่ีบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗

คณะท่ำางานฯ ได้ประชุมครัKงที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของโครงการ และจากการชีKแจงของหน่วยงานแล้ว เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีK
๑. เดิมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดท่ำาใบก่ำากับภาษีและใบรับเงินในรูปแบบกระดาษ เพื่อน่ำาส่ง

ให้กับกรมสรรพากรและลูกค้า แต่ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เสนอขอความเห็นชอบตามโครงการนี K จะ
เป็นการจัดท่ำาข้อมูลภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในรูปแบบ XML และ PDF/A-3 และต้องลงลายมือชื่อ
ดิจิทัล (Digital Signature) ตามที่กรมสรรพากรก่ำาหนด ได้แก่ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ใบก่ำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
(e-Tax Invoice) ใบเพ ิ่มหน ีKอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ (Debit Note) ใบลดหน ีKอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ (Credit Note) ใบแจ ้งยกเล ิก
อิเล็กทรอนิกส์ (Cancellation Note) โดยจัดส่งไฟล์รูปแบบ XML ให้กรมสรรพากรผ่านระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อโดยตรง
และส่งไฟล์รูปแบบ PDF/A-3 ให้ลูกค้าผ่านระบบเครือข่ายด้วย e-Mail

๒. เนื่องจากเป็นระบบงานที่เกิดใหม่ในปี ๒๕๖๒ เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพืKนฐานระบบการช่ำาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ของกระทรวงการคลัง
ปี ๒๕๕๘ โครงการ ๓ ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งโครงการ ITiDC ไมไ่ด้จดัเตรียมพืKนทีไว้รองรับ
เนือ่งจากใช้พืKนทีป่ริมาณมากประมาณ ๓๒๕ TB ซ่ึงเทา่กบั ๑ ใน ๓ ของพืKนทีใ่นโครงการ ITiDC โดยโครงการ e-Tax จะจดัซืKอ
โดยใช้ Storage ชนดิ SAS ที่มี speed ต่ำ่ากว่าของโครงการ ITiDC เนื่องจากต้องเก็บข้อมูลในระยะเวลานาน จึงจ ่ำาเป็นต้อง
จัดซืKอเพิ่มเติม

๓. เหตุผลในการจัดซืKอระบบจัดเก็บข้อมูลโครงการ e-Tax คือ ปัจจุบันพืKนท่ีของ Storage เดิม
ไม่เพียงพอต่อการใช้งานส่ำาหรับโครงการ e-Tax พืKนที่เดิมที่เหลืออยู่มีไว้ส่ำาหรับรองรับระบบงานภายในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
โดยมีการใช้งานประมาณเดือนละ ๓ - ๕ TB

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๓)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีK
๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ รายการที่ ๑ ระบบจัดเก็บข้อมูลส ่ำาหรับระบบหลัก (Primary

Storage) และรายการที่ ๒ หน่วยจัดเก็บข้อมูลส่ำาหรับระบบฐานข้อมูล (Database Storage) สืบราคา ๔ ราย แตไ่ม่มีราคา
ในเว็บไซต์ โดยแต่ละบริษทัเสนอผลิตภัณฑ์ส่ำาหรับรายการที่ ๑ เป็นย่ีห้อและรุ่นเดียวกับรายการที่ ๒ แต่ราคาแตกต่างกัน 

ผู้แทนหนว่ยงานชีKแจงวา่คุณลกัษณะสว่นใหญค่ลา้ยคลงึกนั แตม่คีณุลกัษณะบางประการที่
แตกต่างกัน จึงท่ำาให้ราคาแตกต่างกัน ฮาร์ดดิสก์ของ Primary Storage เป็น SAS, NLSAS มี Speed disk ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ GB
จ่ำานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วย ในขณะที่ Database Storage เป็น SSD ความจุไม่น้อยกว่า ๔๐ TB ซึ่ง Database ต้องใช้
SSD เพื่อให้การประมวลผลรวดเร็วเนื่องจากลูกค้าของ กฟภ. เยอะมาก ต้องทยอยท่ำาทุกวัน เคยมีปริมาณสูงสุด ๓.๓ ล้าน
รายต่อวัน จึงต้องใช้เคร่ืองที่มีประสิทธิภาพสูง เมื่อเป็น SSD ราคาจึงสูงกว่า SAS มาก

๒. ในแบบ คกก.มท.๐๑ และใบเสนอราคา ให้ระบุคุณลักษณะที่แตกต่างกันไว้ในชื่ออุปกรณ์
รายการที่ ๑ ระบบจัดเก็บข้อมูลส่ำาหรับระบบหลัก (Primary Storage) และรายการที่ ๒ หน่วยจัดเก็บข้อมูลส่ำาหรับระบบ
ฐานข้อมูล (Database Storage) รวมทัKงจัดท่ำาตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะที่หน่วยงานต้องการกับคุณลักษณะที่บริษัท
เสนอด้วย

๓. ตามที่ กฟภ. ชีKแจงว่ากรมสรรพากรบังคับว่าต้องจัดเก็บไฟล์ PDF ด้วย และเก็บนาน
๑๐ ปี นัKน การใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เป็น HCI Server ๓ ตัว แทนเทคโนโลยีเก่าที่ใช้ Server ๑ ตัว ต่อกับ Storage ๓ ตัว
มีความจ่ำาเป็นที่จะต้องใช้พลังในการประมวลผลมากเกินความจ่ำาเป็นหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลเป็น Digital ซึ่งสามารถเก็บเป็น
ไฟล์ XML แล้วแปลงเป็น PDF ได้ ไม่จ่ำาเป็นต้องเก็บเป็นไฟล์ PDF
มติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการน่ำาเสนอ โดยใหจ้ดัท่ำารายละเอียดคุณลกัษณะเพิม่เตมิ  มอบให้
ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความถกูตอ้ง  ก ่ำาชบัใหห้น่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครดั ค ่ำานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

5) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำาหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัตกิาร
จำานวน ๔๓๘ ชุด งบประมาณประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๑๑,๓๐๐,๔๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสน
สี่ร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ่ำานวนเงิน ๑๑,๓๐๐,๔๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนสี่ร้อยบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗

คณะท่ำางานฯ ได้ประชุมครัKงที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของโครงการ และจากการชีKแจงของหน่วยงานแล้ว เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีK
๑. โครงการนีKเป็นการจัดซืKอเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส่ำาหรับงานประมวลผล พร้อมระบบ

ปฏิบัตกิารทดแทนเครื่องเดิมที่ครบอายุการใช้งาน (จัดซืKอเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗) จ่ำานวน ๔๓๒ ชุด ซึ่งมีสภาพ
ทรุดโทรม ไมคุ้่มค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม รวมทัKงจดัซืKอเพิม่เติม จ่ำานวน ๖ ชดุ  เพือ่ให้เพียงพอตอ่การใชง้าน เพิม่ประสิทธิภาพ
ในการท่ำางานและให้เพียงพอต่อความต้องการและลดความเส่ียงจากการขาดเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ด้านไอซีทีในการปฏิบัติงาน

๒. ลักษณะการใช้งานจะใช้ส่ำาหรับปฏิบัติงานทัKงในและนอกสถานที่ เช่น งานด้านมิเตอร์
หม้อแปลง, งานส่ำารวจออกแบบระบบจ่ำาหน่ายและระบบสายส่ง, งานด้านประชุมกับผู้ใช้ไฟอุตสาหกรรม (การจัดท่ำาข้อมูล
การบริหาร ข้อมูลการตลาด ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลส่ำาคัญ), งานนิติกรรมและกฎหมาย, งานตรวจสอบระบบควบคุมภายในสถานีไฟฟ้า,
งานประชุมเพื่อวิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง

๓. หลักเกณฑ์การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ มดีังนี K (๑) อัตรา ๑ คน : ๑ เครื่อง = วิศวกร,
นักบัญชี, นักระบบงานคอมพิวเตอร์, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นติิกร, สถาปนิก, พนักงานวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ่ำา
ส่ำานักงาน  (๒) อัตรา ๓ คน : ๒ เครื่อง = พนักงานวิชาชีพที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ประจ่ำาส่ำานักงาน (๓) กลุ่มละ ๑ เครื่อง =
พนักงานวิชาชีพ (พชง.(สข/OMS งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง))  (๔) กลุ่มละ ๒ เคร่ือง = พนักงานวิชาชีพ (พชง.(Hotline)) 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๓)
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๔. จ่ำานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีในปัจจุบัน ประกอบด้วย (๑) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
(ส่ำาหรับผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่) จ่ำานวน ๑,๗๙๐ ชดุ (๒) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC (ส่ำาหรับผู้ปฏิบัติงานในส่ำานักงาน) จ่ำานวน
๒๑,๔๐๗ ชดุ และ Tablet (จัดสรรให้เฉพาะผู้บริหารระดับสูง) จ่ำานวน ๑๗๘ ชุด  ทัKงนีK ยังมีความจ่ำาเป็นต้องใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ PC จึงไม่สามารถลดจ่ำานวนลงได้  เคร่ืองเก่าที่ยังสามารถใช้งานได้ จะน่ำาไปบริจาคตามที่มีผู้ร้องขอ ซ่ึงปัจจุบันมี
ผู้ขอรับบริจาคมากกว่าจ่ำานวนเคร่ืองเก่าที่มีอยู่
มติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ ก่ำาชบัให้หนว่ยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครดั ค่ำานึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

6) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำานวน ๖๗๒ ชุด
งบประมาณประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๑๔,๗๘๔,๐๐๐.- บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๑๔,๗๘๔,๐๐๐.- บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗

คณะท่ำางานฯ ได้ประชุมครัKงที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของโครงการ และจากการชีKแจงของหน่วยงานแล้ว เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีK
๑. โครงการนีKเป็นการจัดหาเพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ครบอายุการใช้งาน (จัดซืKอปี พ.ศ.

๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗) ที่ใช้กับระบบงาน PEA One Touch Service และการปฏิบัติงานผ่านระบบจัดการรับช่ำาระเงินและ
พิมพ์ใบแจ้งค่าไฟฟ้า BPM (Bill Printing and Payment Management) ส่ำาหรับใช้พิมพ์บิลใบเสร็จรายได้ทั่วไป, ใบเสร็จ
เงินค่าประกัน , ค่าขยายเขต , ค่าตรวจสอบแบบ  และรายงานที่จ่ำาเป็นต้องมีส่ำาเนาของการไฟฟ้าจังหวัดการไฟฟ้าอ่ำาเภอการ
ไฟฟ้าสาขา การไฟฟ้าสาขาย่อย 

๒. มีการปรับ (revise) กระบวนการ ในปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ โดยจะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง
(transform) ตามแผนดิจทิัล ๕ ปี ซึ่งปัจจุบันมีเคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix จ่ำานวน ๙๒๐ ชุด จัดหาเพื่อทดแทนในคราวนีKไม่
ได้จดัหาทดแทนเต็มจ่ำานวน (จะค่อย ๆ ลดลงตามแผนดิจิทัลฯ) โดยจัดหาเพียง ๖๗๒ ชุด (ลดลง ๒๔๘ ชดุ) โดยใช้กับระบบ
งานบริการรับช่ำาระค่าไฟฟ้า งานรับค่ำาร้องจากผู้ใช้ไฟฟ้า โดยพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า (ที่ต้องมีส่ำาเนา) ของการไฟฟ้า
จังหวัด การไฟฟ้าอ่ำาเภอ การไฟฟ้าสาขา  ซึ่ง กฟภ. ไดท้่ำาตารางเปรียบเทียบการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ Laser A4 กับ
เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สัKน 

๓. นอกจากราคาต่อแผ่น และราคาตลับหมึก ตามสไลด์ที่น ่ำาเสนอในที่ประชุมแล้ว การใช้
เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix มีส่ำาเนายากต่อการปลอมแปลง ในขณะที่เคร่ืองพิมพ์ Laser สามารถปลอมแปลงได้ง่ายกว่า

๔. การจัดซืKอทดแทนครัKงนีKไม่ได้ทดแทนเต็มจ่ำานวน จะค่อย ๆ ลดลงตามแผนที่วางไว้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่าถา้จะใหเ้ปน็ Digital Transformation
เต็มร้อย ให้พิจารณาแนวทางในอนาคตด้วย ต้องผลักดันไม่ให้ใช้เคร่ืองพิมพ์ เลิกไปเลยอาจจะดีกว่าการค่อย ๆ ลด 
มติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ ก่ำาชบัให้หนว่ยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครดั ค่ำานึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๓)
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7) โครงการจัดซื้อพร้อมตดิตั้งโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยของเครือข่ายระบบ
โดเมน (DNS Security) งบประมาณประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๓๔,๓๖๘,๔๐๐.- บาท (สามสิบสี่ล้านสาม
แสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๓๔,๓๖๘,๔๐๐.- บาท (สามสิบสี่ล้านสาม
แสนหกหมื่นแปดพันส่ีร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗

คณะท่ำางานฯ ได้ประชุมครัKงที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของโครงการ และจากการชีKแจงของหน่วยงานแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขและจัดท่ำาราย
ละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานได้ด ่ำาเนินการแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรน ่ำาเสนอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีK
๑. ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมว่าโครงการนีKเป็นการจัดซืKอพร้อมติดตัKงโครงสร้างพืKนฐาน

ด้านความปลอดภัยของเครือข่ายระบบโดเมน (DNS Security) ท่ี กฟภ. ส่ำานักงานใหญ่ และส่ำานักงานเขต ๑๒ แห่ง
๒. มีวัตถุประสงค์ ดังนีK (๑) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการที่สะดวก รวดเร็ว รองรับ

ปริมาณเครื่องลูกข่ายและ Smart  Device ที่เพิ่มขึKน  (๒) ให้บริการแปลงชื่อ Domain เป็นหมายเลข IP Address (DNS)
(๓) รักษาความปลอดภัยเครือข่ายโดนเมน (๔) ให้มีระบบตรวจสอบและป้องกันการเข้าถึงโดเมนที่ไม่ปลอดภัย  (๕) ใช้บริหาร
จัดการ IP Address ของเคร่ืองลูกข่าย (IPAM)  (๖) ให้บริการจ่าย IP Address แบบอัตโนมตัิ (DHCP) และรองรับ IPV6
มติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ ก่ำาชบัให้หนว่ยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครดั ค่ำานึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

8) โครงการจัดซื้อพร้อมตดิตั้งอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย Wireless LAN งบประมาณ
ประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๔๓,๙๙๙,๘๖๓.๗๖ บาท (สี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบ
สามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ่ำานวนเงิน ๔๓,๙๙๙,๘๖๓.๗๖ บาท (สี่สิบสามล้านเก้าแสน
เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗

คณะท่ำางานฯ ได้ประชุมครัKงที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของโครงการ และจากการชีKแจงของหน่วยงานแล้ว เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีK
๑. ปัจจุบันมีการติดตัKงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ส่ำาหรับส่ำานักงานใหญ่ และ

ส่ำานักงานเขต ๑๒ แห่ง โดยเน้นให้บริการกับอุปกรณ์ Tablet, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และอุปกรณ์ Mobile Device ให้
สามารถเชื่อมต่อเข้าใช้งานระบบงานต่าง ๆ ของ กฟภ. เช่น ระบบสารบรรณฯ, Intranet, Internet และ SAP เป็นต้น  

๒. ปัจจุบันระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ไดค้รบอายุการใช้งาน เสื่อมสภาพ และ
ช่ำารุดบ่อยครัKง ส่งผลต่อการท่ำางานและการให้บริการกับผู้ใช้งาน  ประกอบกับระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) เดิม
มีจ่ำานวนไม่เพียงพอท่ำาให้สัญญาณไม่ครอบคลุมพืKนที่การปฏิบัติงาน จึงจ่ำาเป็นต้องจัดหาเพิ่มเติมเพื่อขยายสัญญาณให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึKน จึงมีความจ่ำาเป็นต้องจัดซืKอพร้อมติดตัKงอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย Wireless LAN ทดแทน อุปกรณ์
เดิมที่ครบอายุการใช้งาน (จัดซืKอเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒, ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗) และจัดซืKออุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย Wireless
LAN เพิ่มเติม เพื่อขยายพืKนที่ให้บริการให้ครอบคลุมมากย่ิงขึKน เพื่อสนับสนุนการให้บริการเชื่อมต่อเข้าใช้งานระบบงานต่าง ๆ
ของ กฟภ. อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

๓. อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย Wireless Access Point จะถูกติดตัKงใช้งานที่ ส่ำานักงานใหญ่
และส่ำานักงานเขต ๑๒ แห่ง โดยอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย Wireless Access Point ทัKงหมดจะถูกควบคุม Policy ต่าง ๆ ผ่าน
Wireless Access Controller ท่ีติดตัKงอยู่ที่ส่ำานักงานใหญ่
มติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ ก่ำาชบัให้หนว่ยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครดั ค่ำานึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๓)
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9) โครงการงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP เพื่อยกระดับการ
รักษาความปลอดภัยให้กับการไฟฟ้าจุดรวมงาน จ ำานวน ๑๘๖ แห่ง งบประมาณลงทนุ ประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมวงเงนิ
โครงการ ๕๒,๗๘๔,๔๓๗.๕๐ บาท (ห้าสิบสองล้านเจด็แสนแปดหมื่นสี่พนัสี่รอ้ยสามสิบเจด็บาทห้าสบิสตางค์) ส่วนที่เป็นอปุกรณ์
คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงนิ ๓๘,๘๖๔,๙๑๔.๕๐ บาท (สามสบิแปดล้านแปดแสนหกหมื่นสีพ่ ันเก้าร้อยสบิสีบ่าทห้าสิบสตางค์)
รวมภาษีมลูค่าเพิ่มรอ้ยละ ๗

คณะท่ำางานฯ ได้ประชุมครัKงที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของโครงการ และจากการชีKแจงของหน่วยงานแล้ว เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีK
๑. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ท่ีติดตัKงอยู่ท่ีส่ำานักงานการไฟฟ้าจุดรวมงานแต่ละแห่ง

เป็นแบบ Analog ใช้เครื่องบันทึกวิดีโอแบบดิจติอล (Digital Video Recorder : DVR) ปัจจุบันมีสภาพเก่ามาก ผ่านการ
ตรวจซ่อมมาหลายครัKง  และยังมีจุดเส่ียงที่ยังไม่ได้ติดตัKงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อีกหลายจุด  อีกทัKงไม่สามารถ
ดูผ่านระบบเครือข่ายได้  ประกอบกับมีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ให้ย ่ำKาเตือนหน่วยงานของรัฐได้ตระหนักถึงบทลงโทษ
จากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลบ่ำารุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

๒. โครงการนีKเป็นการจดัหาระบบโทรทศันว์งจรปิดแบบ IP จ่ำานวน ๒,๒๘๙ กล้อง เพือ่ตดิตัKง
ตามจุดต่าง ๆ ภายในบริเวณส่ำานักงานการไฟฟ้าจุดรวมงาน และเครื่องบันทึกภาพแบบเครือข่าย (NVR) จ่ำานวน ๑๘๖ ชุด
โดยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทีต่ิดตั Kงใหม่สามารถใช้งานร่วมกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ Analog ที่ติดตัKงอยู่เดิมได้
และส่ำานักงานการไฟฟ้าเขตแต่ละเขต สามารถเรียกดูสถานะและภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ตดิตั Kงใช้งานภายใน
ส่ำานักงานการไฟฟ้าจุดรวมงานภายในสังกัดของตนได้

๓. ตามแบบ คกก.มท.๐๑ ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ราคาตรงตามเกณฑ์นั Kน เนื่องจาก
ราคาอ้างอิงเป็นราคาที่ กฟภ. เคยจัดหา ซึ่งต่ำ่ากว่าราคาตามเกณฑ์ฯ (ใช้คุณลักษณะตามเกณฑ์ฯ) จึงได้สืบราคาจากท้องตลาด
มาด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารชีKแจงเพิ่มเติม

๔. อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพจากกล้อง Analog เป็นสัญญาณภาพแบบ Digital ๑ ตัวใช้ได้
กับกล้องจ่ำานวน ๔ กล้อง เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายแล้ว การซื Kอตัวแปลงจะมีความคุ้มค่ามากกว่ากว่าการจัดหากล้อง IP
เนื่องจากกล้อง Analog บางส่วนยังสามารถใช้งานได้ดี
มติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ ก่ำาชบัให้หนว่ยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครดั ค่ำานึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

10) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำา ชนิด Network แบบที่ ๒
(๓๘ หน้า/นาที) จำานวน ๑,๒๐๗ ชุด งบประมาณประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๑๘,๑๐๕,๐๐๐.- บาท (สิบแปด
ล้านหนึ่งแสนห้าพนับาทถ้วน) ส่วนที่เปน็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ่ำานวนเงนิ ๑๘,๑๐๕,๐๐๐.- บาท (สบิแปดล้านหนึง่แสน
ห้าพันบาทถว้น) รวมภาษมีลูค่าเพิ่มร้อยละ ๗

คณะท่ำางานฯ ได้ประชุมครัKงที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของโครงการ และจากการชีKแจงของหน่วยงานแล้ว เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีK
๑. โครงการนีKเป็นการจัดซืKอเพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ครบอายุการใช้งานติดตั Kงใช้งานประจ่ำา

ส่ำานักงานใหญ่ การไฟฟ้าเขต การไฟฟ้าจุดรวมงาน (กฟฟ. ชัKน ๑, ๒, ๓) การไฟฟ้าสาขา และการไฟฟ้าสาขาย่อย (จัดซืKอในปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗) ส่ำาหรับใช้พิมพ์งานต่าง ๆ เช่น ระบบ SAP, งานจัดท่ำาข้อมูลส่ำาคัญ, พิมพ์เอกสาร/รายงานต่าง ๆ
ส่ำาเนางานในการประชุม และเตรียมการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ของงานธุรการ งานเปิดปิดใบส่ังซ่อมบ่ำารุงรักษา งานบันทึกการ
ท่ำางานอุปกรณ์ป้องกัน ค่ำานวณดัชนี SAIFI SAIDI LOSS  งานวางแผนดับไฟตัดจ่ายระบบจ่ำาหน่ายไฟฟ้า ซึ่งไม่คุ้มค่าใช้จ่ายใน
การบ่ำารุงรักษาและซ่อมแซม จ่ำาเป็นต้องจัดหาทดแทนให้เพียงพอกับการใช้งาน เพื่อป้องกันการหยุดชะงักในการปฏิบัติงาน
อันเนื่องมาจากเครื่องขัดข้อง เพิ่มประสิทธิภาพในการท่ำางานและให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั Kงลดความเสี่ยงจากการ
ขาดเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ด้าน ICT ในการปฏิบัติงาน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๓)
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๒. มีการปรับ (revise) กระบวนการในปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ โดยจะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง
(transform) ตามแผนดิจิทัล ๕ ปี ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด่ำา ชนิด Network จ่ำานวน
๑,๗๑๓ ชุด จัดหาเพื่อทดแทนในคราวนีKไม่ได้จัดหาทดแทนเต็มจ่ำานวน (จะค่อย ๆ ลดลงตามแผนดิจิทัลฯ) โดยจัดหาเพียง
๑,๒๐๗ ชุด (ลดลง ๕๐๖ ชดุ)  โดยก่ำาหนดคุณลักษณะเฉพาะตามเกณฑ์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลฯ และเพิ่มเติมคุณลักษณะ
เฉพาะบางประการอีกเล็กน้อย

๓. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดสรรเครื่องพิมพ์เลเซอร์จะผันแปรตามจ ่ำานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานตัKงแต่ระดับแผนกหรือเทียบเท่าขึKนไป โดยอัตราของเครื่องคอมพิวเตอร์ ๗ เครื่อง (ส่ำานักงานใหญ่,
หน่วยงานในการไฟฟ้าเขต) หรือ ๕ เคร่ือง (การไฟฟ้าจุดรวมงาน (กฟฟ. ชัKน ๑, ๒, ๓) การไฟฟ้าสาขา และการไฟฟ้าสาขาย่อย)
ต่อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ๑ เคร่ือง (ส่ำาหรับพนักงานที่ท่ำาเป็นกลุ่มงานเฉพาะ เช่น ระบบรับค่ำาร้อง จัดสรรเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ให้
จ่ำานวน ๑ เคร่ือง เพื่อให้บริการลูกค้า)
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า ให้พิจารณาแนวทางในอนาคตด้วย
ถ้าซืKอเคร่ืองพิมพ์ไปเร่ือย ๆ กรดาษก็จะไม่ลดลง
มติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ ก่ำาชบัให้หนว่ยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครดั ค่ำานึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

การประปานครหลวง  จ่ำานวน ๑ โครงการ
11) โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายภายในองค์กร จ ำานวน ๑ ระบบ งบประมาณรายจ่าย

ประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๒๖,๓๕๑,๗๓๕.๓๐ บาท (ยี่สิบหกล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบ
ห้าบาทสามสิบสตางค์) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๒๕,๗๖๒,๔๓๒.๘๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่น
สองพันส่ีร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบสตางค์)

คณะท่ำางานฯ ได้ประชุมครัKงที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของโครงการ และจากการชีKแจงของหน่วยงานแล้ว เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมว่าโครงการนีKเป็นการจัดหาเพื่อทดแทนระบบเครือข่ายไร้สาย
เดิมที่ใช้งานมานาน และเพิ่มอุปกรณ์เพื่อขยายพืKนที่ให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ รวมทัKงเพิ่มขีดความสามารถในการให้
บริการเครือข่ายไร้สายเพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายไร้สาย และเพิ่มความสามารถในการบริหาร
จัดการระบบเครือข่ายไร้สายให้มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข ้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว ่าท ี่มาของราคามีปรากฏในแบบ
คกก.มท.๐๑ แต่ในแบบรายงานหน้า ๑๐ – ๒๓ ไม่มีการแสดงที่มาของราคา ให้จดัท่ำารายละเอียดเพิม่เตมิ โดยเพิ่มที่มาของ
ราคาในแบบรายงานด้วย
มติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการน่ำาเสนอ โดยใหจ้ัดท่ำารายละเอียดเพิม่เตมิ โดยเพิ่มที่มาของราคา
ในแบบรายงาน  มอบให้ฝ่ายเลขานกุารตรวจสอบความถูกตอ้ง  ก่ำาชับให้หน่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดย
เครง่ครดั ค่ำานงึถึงประสิทธภิาพ ประสิทธิผล ความประหยดั ความคุ้มค่า และใหม้ีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์ของ
ทางราชการเปน็หลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๓)
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๕.๓ การพิจารณาโครงการท่ีมีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ่ำานวน ๑ โครงการ คือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
12) โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ จำานวน ๖๐ ห้องเรียน โรงเรียนสามโคก โรงเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี งบประมาณประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๒๗,๐๖๐,๐๐๐.- บาท (ย่ีสิบเจ็ดล้าน
หกหมื่นบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๑๖,๒๖๐,๐๐๐.- บาท (สิบหกล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

คณะท่ำางานฯ ได้ประชุมครัKงที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของโครงการ และจากการชีKแจงของหน่วยงานแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขและจัดท่ำาราย
ละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานได้ด ่ำาเนินการแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรน ่ำาเสนอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีK
๑. โรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีนักเรียนในปีการศึกษา

๒๕๖๒ จ่ำานวน ๔,๒๖๙ คน นักเรียนชัKน ม.ต้น ประมาณ ๖๕ ห้องเรียน นักเรียนชั Kน ม.ปลาย ประมาณ ๔๕ ห้องเรียน
ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษของจังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันมีอาคารเรียน ๑๒ ชั Kน ที่เป็นอาคารเรียนใหม่ จ่ำานวน ๖๐
ห้องเรียน พร้อมหอคอยแห่งการเรียนรู้สูง ๙๘.๒๕ เมตร ที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของ
จังหวัดปทุมธานีให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาหาความรู้ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการและอ ่ำานวยความ
สะดวกส่ำาหรับผู้เข้าชมทัศนียภาพของจังหวัดปทุมธานี  ซึ่งอาคารดังกล่าวมีความพร้อมด้านโครงสร้าง แตย่งัขาดเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย จึงมีความประสงค์จะน่ำาระบบห้องเรียนไฮเทคแบบเต็มระบบ ชุดจอ Interactive Multimedia Display เพื่อกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากขึKน และอ่ำานวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอน เนื่องจากมีนักเรียนจ่ำานวนมาก อาจเกิดความวุ่นวาย
ในขณะที่นักเรียนย้ายห้องเรียน การเรียนการสอนจึงเป็นลักษณะนักเรียนนั่งประจ ่ำาห้องและครูเดินสอน ปัจจุบันใช้งาน
ทุกห้อง โดยห้องเรียนมีเพียงเก้าอี K-โต๊ะเรียน และกระดาน white board ซึ่งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์จะอยู่แยกอาคาร 

๒. จากการศึกษาการน่ำาเทคโนโลยีทีไ่ด้รับความนิยมในปัจจุบัน พบว่าโรงเรียนในกรุงเทพฯ
ใช้งานรูปแบบอุปกรณ์ที่รวมเป็นชิKนเดียวกันและเป็นจอ touch screen (เทคโนโลยีเดิมจะแยกเป็น ๓ อุปกรณ์หลัก คือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่ำาหรับควบคุมระบบ Projector และกระดานอิเล็กทรอนิกส์) โดยจอมีขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕ นิKว ซึ่งได้
ค่ำานวณแล้วว่าห้องเรียนมาตรฐานขนาด ๘x๘ เมตร เด็กแถวหลังซึ่งนั่งไกลจากจอประมาณ ๖.๕ เมตร สามารถมองเห็น
ข้อความและภาพบนจอได้ชัดเจน กระจกของจอเป็นกระจก tempered เวลาแตกจะเป็นเม็ดข้าวโพด ซึ่งไม่อันตรายเมื่อแตก
ก่ำาหนดคุณลักษณะให้ใช้งานได้มากกว่า ๑ แสนชั่วโมง และสามารถเปิดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานได้ ซึ่ง projector จะไม่
สามารถเปิดใช้งานต่อเนื่องกันตลอดทัKงวัน และหลอดไฟของ projector สามารถใช้งานได้แค่ ๕,๐๐๐ ชั่วโมง  ส่ำาหรับความ
คงทนของจอนัKน ได้ศึกษาจาก รร.วัดป่างิKว (โรงเรียนในสังกัด อบจ.ปทุมธานี) ซึ่งมีการจัดหาจอแบบนีK โดยตัKงกลางแจ้ง
จ่ำานวน ๒ เคร่ือง แต่เป็นรุ่นที่แยก projector และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่ำาหรับควบคุมระบบ ออกจากกัน จอยังมีสภาพคงทน
และยังสามารถใช้งานได้ดี และจอ LED สามารถป้องกันแสงรบกวนได้ดีกว่าการใช้ projector

๓. อุปกรณ์ที่จัดหาตามโครงการนีKจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi จึงใช้ในการเรียน
การสอนไดทุ้กวิชา นักเรียนชัKน ม.๑ – ม.๖ มคีวามช่ำานาญในการใช้ smartphone อยู่แล้ว เมื่อเชื่อมต่อ smartphone หรือ
tablet ผ่าน Wi-Fi ก็จะสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ นอกจากนีKยังมีการจัดหาเคร่ืองฉายภาพ ๓ มิติ ด้วย  

๔. ห้องเรียนมีครูหลายคนใช้งานร่วมกัน (ครูเดินสอน นักเรียนนั่งประจ่ำาห้อง) จึงมีความ
จ่ำาเป็นต้องจัดหา Anitvirus เพิ่มเติมนอกจากโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีอยู่แล้วใน MS Windows

๕. มีส่ือการเรียนรู้ในเว็บไซต์ ระบบสามารถใช้ส่ือจากเว็บไซต์ไดโ้ดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
๖. การรวมอุปกรณ์ทุกอย่างเข้าด้วยกัน เปิดระบบด้วยสวิตซ์เดียว กระดานอิเล็กทรอนิกส์

แบบสัมผัส สามารถใช้งานได้เหมือน Smartphone ซึ่งผู้ใช้จะมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว ครูมีความพึงพอใจมากกว่าแยกแต่ละ
อุปกรณ์ออกจากกันแบบเทคโนโลยีเดิมซึ่งครูต้องเปิดสวิตซ์หลายอุปกรณ์ก่อนเร่ิมใช้งาน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๓)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีK
๑. เมื่อจัดหาระบบให้โรงเรียนแล้ว ครูผู้สอนต้องสามารถผลิต Content แล้วน่ำาขึKนระบบเอง
๒. การรวมอุปกรณ์ทุกอย่างเข้าด้วยกัน ข้อดีคือใช้งานง่าย แต่ข้อเสียคือ เมื่อเสียแล้วจะใช้

งานไม่ไดท้ัKงชดุ แต่ถ้าแยกแต่ละอุปกรณ์ออกจากกันแบบเทคโนโลยีเดิม อุปกรณ์ชิ Kนใดเสีย ก็หาชิKนใหม่มาทดแทนชิKนที่เสียได้
ควรพจิารณาปรับเปล่ียนเป็นจอธรรมดาทีม่ขีนาดใหญข่ึKน เตรียมรองรับเทคโนโลยีใหม่่ ๆ  จอธรรมดากเ็ปล่ียนใหเ้ปน็จอสัมผัส
ได้โดยการเอา Sensor ไปตดิที่ ๔ มุม

๓. Smart TV ต่างจาก e-Board แค ่Touch Screen ไมไ่ด ้ราคา e-Board ๒๖๔,๐๐๐ บาท
ถ้าใช้จอโทรทัศน์แล้วให้เด็กใช้ Smartphone หรือ Tablet ขึKนจอโทรทัศน์ จะคุ้มค่ากว่าหรือไม่  อาจพิจารณาหาซอฟต์แวร์
ท่ีส่งเสริมให้เด็กมาส่วนร่วมโดยไม่ต้องออกไปยืนหน้าห้อง ทุกคนสามารถใช้ Smartphone ของตนเองได้

ผู้่แทนหน่วยงานชีKแจงที่ประชุมว่าโรงเรียนไม่มีการแจก Tablet และเด็กนักเรียนไม่ได้มี
Smartphone ทุกคน และครูต้องพาเด็กท่ำาก่อน แล้วเด็กจึงจะ Present น่ำาเสนอชิKนงาน  โครงการนีKมีที่มาจากครูช่วยกันคิด
ว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่ถูกใจผู้สอน

๔. คณะกรรมการเคยติดตามโครงการในลักษณะเดียวกันนี Kที่โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พบว่าครูมีความคุ้นเคยในการใช้งานอุปกรณ์ไม่เท่าเด็กนักเรียน  ดังนั Kน ไม่ควรยึดความพึงพอใจ
ของครูเพียงอย่างเดียว ให้พิจารณาหลาย ๆ องค์ประกอบ เด็กสามารถเรียนรู้ได้เร็วถ้าได้จับได้ท ่ำาด้วยตนเอง  เมื่อพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขการออกแบบระบบแล้ว พิจารณาออกแบบระบบให้รองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่ควรหยุดอยู่ที่ Second
Generation ของ e-Classroom  เมื่อออกแบบระบบใหม่แล้วค่าใช้จ่ายอาจสูงกว่านีK แต่ถ้ามีความคุ้มค่ากว่า เป็นเทคโนโลยี
ใหม่ที่รองรับอนาคต ก็จะเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นได้ศึกษาต่อไป

๕. ให้จัดท่ำาค่ำาชีKแจงเพิ่มเติม แสดงให้เห็นกระบวนการที่ชัด อ่านแล้วทราบว่าท ่ำาไมต้องใช้
เทคโนโลยีแบบที่เสนอ เพราะการเรียนการสอนเป็นแบบนี K จึงจ่ำาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีแบบนีK  หลักในการพิจารณาของ
คณะกรรมการชุดนีKไม่ใช่งบประมาณ แต่จะพิจารณาความเหมาะสม

๖. หลายหน่วยงานได้รับงบประมาณในการจัดท่ำา Content กลาง แต่ยังไม่เห็นผลงาน ส่วน
MOOC ก็เป็นของมหาวิทยาลัยจัดท่ำา ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจใดมีการพัฒนา Content ของตนเองแล้วก็ควรน่ำา
มาเปิดให้สาธารณชนได้ใช้ประโยชน์ด้วย เช่น การไฟฟ้าจัดท ่ำาสื่อ e-Learning ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า ก็บริจาคให้กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น น่ำาไปแจกให้ อปท. ใช้สอนประชาชนหรือนักเรียนได้ ใครจะรู้เร่ืองไฟฟ้าเท่าการไฟฟ้า

๗. ควรพัฒนาด้านอื่น ๆ ซึ่งจ่ำาเป็นกับชีวิตมากกว่าเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น ท่ำาอย่างไรให้เด็ก
ว่ายน่ำKาเป็น และว่ายน่ำKาแข็ง เนื่องจากมีสถิติเด็กจมน่ำKาตายทุกปีด้วยสาเหตุว่าน่ำKาไม่เป็นหรือว่ายน่ำKาไม่แข็ง เป็นต้
มติท่ีประชุม ให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียดโครงการ  พร้อมลงนามก ่ำากับเอกสารทกุหน้า  และจดัส่งคณะท่ำางาน
ตรวจสอบกอ่นน่ำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพจิารณาตอ่ไป

๕.๔ การพิจารณาโครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท และเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ
และหน่วยงานรัฐวิสาหิจ (เพ่ิมเติม) จ่ำานวน ๕ โครงการ ดังนีK

๕.๔.๑ โครงการที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาทของหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ จ่ำานวน ๔ โครงการ ดังนีK
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จ่ำานวน ๓ โครงการ
13) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำารองไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตัง้ ทดแทนและเพ่ิมเตมิ

จำานวน ๘๗๐ ชุด งบประมาณประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๙๖,๘๑๓,๖๐๐.- บาท (เก้าสิบหกล้านแปดแสน
หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ่ำานวนเงิน ๙๖,๘๑๓,๖๐๐.- บาท (เก้าสิบหกล้าน
แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗

คณะท่ำางานฯ ได้ประชุมครัKงที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของโครงการ และจากการชีKแจงของหน่วยงานแล้ว เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๓)
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ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีK
๑. อุปกรณ์ส่ำารองไฟฟ้าได้มีการติดตัKงใช้งานในปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์

ส่ำารองไฟฟ้าให้อุปกรณ์เครือข่ายภายในส่ำานักงาน เพื่อให้ระบบเครือข่ายสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดเหตุกรณี
ไฟดับหรือไฟตก อีกทัKงช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เครือข่าย

๒. ปัจจุบันอุปกรณ์ดังกล่าวได้ครบอายุการใช้งานแล้ว เส่ือมสภาพ และช่ำารุดขัดข้องบ่อยครัKง
ส่งผลต่อการท่ำางานและการให้บริการกับผู้ใช้งาน ประกอบกับมีการยกฐานะ กฟภ. สาขาย่อย เป็น กฟภ. สาขา ส่งผลให้
อุปกรณ์ส่ำารองไฟฟ้ามีจ่ำานวนไม่เพียงพอ จึงจ่ำาเป็นต้องจัดหาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการให้บริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดความ
เส่ียงของอุปกรณ์เครือข่ายช่ำารุดเนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เครือข่าย

๓. จัดซืKออุปกรณ์ส่ำารองไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั Kงทั่วประเทศ รับประกัน ๕ ปี
เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๑ ครัKง เป็นระบบ True On-Line Double Conversion มีระบบ BMS (Battery Monitoring System)
สามารถส่งข้อมูลแสดงสถานะของแบตเตอรี่ทกุลูก พร้อมโปรแกรมส ่ำาหรับตรวจวัดแบตเตอรี่ทุกลูกในอุปกรณ์ส ่ำารองไฟฟ้า
ที่เสนอ สามารถแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ลูกใดลูกหนึ่งมีปัญหาผ่านทางเว็บไซต์ด้วยระบบ NB-IoT หรือ Narrow band
Internet of Things ได้

๔. ก่ำาลังไฟเท่าเดิม แต่เวลาในการส่ำารองไฟนานขึKน จากเดิม ๔๕ นาที เพิ่มขึKนเป็น ๙๐ นาที
เนือ่งจากปัจจบัุนระบบงานเปลีย่นเปน็ Centralized มาทีส่่ำานกังานใหญม่ากขึKน บางงานตอ้งด่ำาเนนิการให้ process เสรจ็สิKน
ตัวอย่างเช่น การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินซึ่งต้องพิมพ์ ๑๐๐ - ๒๐๐ ราย แต่ละครัKงใช้เวลานานเกิน ๓๐ นาที เนื่องจากบางครั Kง
ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน เช่น เสาไฟฟ้าหักพร้อมกันหลายต้น  ทั KงนีK กฟภ. ไม่ได้ออกแบบให้ใช้งานระบบในระหว่างไฟดับ
แต่ออกแบบเพื่อให้ process ท่ีใช้เวลานานสามารถด่ำาเนินการได้จนจบแล้วจึงปิดระบบ เพราะบางงานก็จ่ำาเป็นที่จะต้องท่ำาให้
เสร็จสิKน process ก่อนปิดระบบ

๕. อุปกรณ์ส่ำารองไฟมีอายุการใช้งาน ๕ ปี แต่อายุของแบตเตอร่ีประมาณ ๒-๓ ปี จึงก่ำาหนด
ให้มีการเปล่ียนแบตเตอร่ี ๑ ครัKง 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่าให้หน่วยงานวิเคราะห์ว่าจุดใดที่จ ่ำาเป็น
ต้องใช้เวลาในการส่ำารองไฟนาน ๙๐ นาที จุดใดไม่จ่ำาเป็นก็ให้ปรับลดคุณลักษณะลงเพื่อประหยัดงบประมาณ และให้น่ำาสถิติ
evident มาประกอบด้วย
มติท่ีประชุม ให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียดโครงการ  พร้อมลงนามก ่ำากับเอกสารทกุหน้า  และจดัส่งคณะท่ำางาน
ตรวจสอบกอ่นน่ำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพจิารณาตอ่ไป

14) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Ethernet Switch Layer ๓ สำาหรับสถานีไฟฟ้า ทดแทน จำานวน
๓๘๐ ชุด งบประมาณประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๙๙,๗๙๘,๙๘๕.๖๐ บาท (เก้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่น
แปดพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทหกสิบสตางค์ ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ่ำานวนเงิน ๙๙,๗๙๘,๙๘๕.๖๐ บาท (เก้าสิบ
เก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗

คณะท่ำางานฯ ได้ประชุมครัKงที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของโครงการ และจากการชี Kแจงของหน่วยงานแล้ว มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขและจัดท ่ำา
รายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานได้ด ่ำาเนินการแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรน ่ำาเสนอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีK
๑. อุปกรณ์เครือข่าย Ethernet Switch Layer ๓ ได้มีการติดตัKงใช้งานในปี ๒๕๕๕ เพื่อใช้

เป็นอุปกรณ์ส่ำาหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายให้อุปกรณ์เครือข่ายภายในสถานีไฟฟ้า เพื่อเชื่อมต่อโครงข่าย SDH/FOM ของ
กฟภ. ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครือข่ายหลักของ กฟภ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ดังกล่าวได้
ครบอายุการใช้งานแล้ว การเข้าซ่อมบ่ำารุงเมื่อเกิดการช่ำารุดท่ำาได้ยาก ไม่สามารถตรวจสอบ (Monitoring) การท่ำางานของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสถานีไฟฟ้า ท่ำาให้ขาดประสิทธิภาพในการท่ำางาน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่องานบริการด้านอ่ืน ๆ ของ กฟภ.

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๓)
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๒. จัดหาซอฟต์แวร์บริหารเครือข่าย (Network Management System : NMS) เพื่อมาใช้
ในการบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่าย Ethernet Switch Layer ๓ ท่ำาให้สามารถตรวจสอบสถานะการท่ำางาน ปรับตัKงค่า
การท่ำางานของอุปกรณ์เครือข่าย Ethernet Switch Layer ๓ ที่ติดตัKงภายในสถานีไฟฟ้าผ่านซอฟต์แวร์จากศูนย์กลางได้ ซึ่ง
ซอฟต์แวร์ NMS จะเป็น Appliance หรือ Virtual Appliance หรือ Software ก็ได้

๓. อุปกรณ์ทีไ่มมี่ราคาตามเกณฑ์ฯ เปรียบเทยีบราคา ๔ บริษัท และ ๑ เว็บไซต ์ใชร้าคาต่ำ่าสุด
เป็นราคาอ้างอิง เนื่องจาก กฟภ. ต้องการ Routing table มากกว่า spec ตามเกณฑ์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลฯ ส ่ำาหรับ
Notebook เป็นอุปกรณ์ส่ำาหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator) ซึ่งต้องเดินทางไปต่างจังหวัด
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่าเมื่อ กฟภ . ยืนยันว่าไม่สามารถใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ PC ได้เนื่องจากต้องเดินทางไปต่างจังหวัด และลดคุณสมบัติไมไ่ด้เนื่องจากซอฟต์แวร์ในการท ่ำา Simulation
เพื่อทดสอบให้มั่นใจว่าระบบใชง้านไดจ้รงิ นัKน จ่ำาเปน็ตอ้งใช้ spec สงู  คณะกรรมการเหน็วา่มีเจา้หนา้ที่ ๔ คน ไม่น่าจะเกิด
เหตุจนต้องเดินทางออกต่างจังหวัดพร้อมกันทั Kง ๔ คน ดังนัKน  ให้ลดจ่ำานวนเหลือ ๒ เครื่อง ไวท้ี่ส่วนกลาง ใครจะใช้ก็เบิกไป
ไม่จ่ำาเป็นต้องมีคนละ ๑ เคร่ือง  หลังจากปรับแก้ไขรวมวงเงินโครงการ ๙๙  ,  ๕๘๐  ,  ๗๐๕  .  ๖๐ บาท   (  เก้าสิบเก้าล้านห้าแสนแปด  
หมื่นเจ็ดร้อยห้าบาทหกสิบสตางค์ ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ่ำานวนเงิน  ๙๙  ,  ๕๘๐  ,  ๗๐๕  .  ๖๐ บาท   (  เก้าสิบเก้าล้านห้า  
แสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยห้าบาทหกสิบสตางค์  )   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗  
มติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการน่ำาเสนอ โดยใหล้ดจ่ำานวนเครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คจาก ๔ ชุด
เหลือ ๒ ชุด  ก่ำาชบัใหห้น่วยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค ่ำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล
ความประหยัด ความคุม้ค่า และใหม้กีารแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็หลัก

15) โครงการจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยสำาหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทดแทน จำานวน
๑ ระบบ งบประมาณประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๔๐,๓๖๔,๖๘๐.- บาท (สี่สิบล้านสามแสนหกหมื่นสี่พัน
หกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๔๐,๓๖๔,๖๘๐.- บาท (ส่ีสิบล้านสามแสนหกหมื่นสี่พัน
หกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗

คณะท่ำางานฯ ได้ประชุมครัKงที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของโครงการ และจากการชีKแจงของหน่วยงานแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขและจัดท่ำาราย
ละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานได้ด ่ำาเนินการแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรน ่ำาเสนอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีK
๑. ระบบรักษาความปลอดภัยส่ำาหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่จัดซืKอในปี ๒๕๕๕ ซึ่งครบอายุ

การใช้งานแล้ว รวมทัKงไม่ตอบสนองต่อเทคนิคการโจมตีรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
ประกอบกับผลิตภัณฑ์ได้ประกาศ End of Service (ปี ๒๕๖๓) และ End of Life (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕) แล้ว

๒. หน่วยงานมีความประสงค์จะจัดหาอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็น Applicance
ท่ีออกแบบมาส่ำาหรับท่ำางานเป็น Next Generation Firewall (NGFW) หรือ Next Generation Threat Prevention (NGTP)
จ่ำานวน ๒ ระบบ  ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย ๑ ระบบ  อุปกรณ์ Deep Packet Inspection (DPI)
๒ ระบบ  ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ Deep Packet Inspection (DPI) ๑ ระบบ อุปกรณ์ Ethernet Switch ๔ ระบบ ระบบ
เคร่ืองคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยเสมือนส่ำาหรบัตดิตัKงซอฟตแ์วรบ์รหิารจดัการ ๑ ระบบ อปุกรณ์ Serial Console Server ๒ ระบบ
รวมทัKงสิKน ๗ รายการ โดยเปรียบเทียบราคา ๔ บริษัท และ ๑ เว็บไซต์

๓. อุปกรณ์เดิมท่ีได้รับการทดแทนแล้ว อุปกรณ์ใดท่ีไม่สามารถใช้งานได้จะจ่ำาหน่าย อุปกรณ์ใด
ท่ียังใช้งานได้ จะเก็บเป็นอะไหล่ส่ำารองไว้
มติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ ก่ำาชบัให้หนว่ยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครดั ค่ำานึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๓)
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๕.๔.๒ โครงการท่ีมีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาทของส่วนราชการ จ่ำานวน ๑ โครงการ คอื
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
16) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  งบประมาณ

ประจ่ำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมวงเงินโครงการ ๑๘,๕๑๗,๑๐๐.- บาท (สิบแปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๑๘,๕๑๗,๑๐๐.- บาท (สิบแปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

คณะท่ำางานฯ ได้ประชุมครัKงที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของโครงการ และจากการชีKแจงของหน่วยงานแล้ว เห็นควรน่ำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีK
๑. โครงการนีKเป็นการจัดซืKอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ส่ำาหรับน่ำามาใช้ปฏิบัติงาน

ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ส่วนกลาง ) และส่ำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด โดยใช้ในการ
ท่ำางานพืKนฐานทั่วไปเพื่อสร้างเอกสารสาร รายงาน งานในส่ำานักงาน และสรุปรายงานตรวจติดตามความก้าวหน้า ความส่ำาเร็จ
ปัญหาอุปสรรค และรับทราบข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ นโยบาย แผนงาน และโครงการ ตลอด
จนผลกระทบที่อาจมีในงานด้านต่าง ๆ ซ่ึงจ่ำาเป็นต้องใช้เคร่ืองพิมพ์ในการพิมพ์รายงานและเอกสารต่าง ๆ โดยใช้การเชื่อมโยง
ผ่านระบบ LAN ภายใน สถ. (ส่วนกลาง) และ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนัKน ๆ

๒. ส่ำาหรับการเชื่อมโยงเป็นการใช้งานเข้าระบบสารสนเทศของ สถ. ที่ต้องมีการประมวลผล
ข้อมูลจ่ำานวนมาก เช่น โปรแกรม e-LAAS และประมวลผลข้อมูลค่ำาขอโครงการอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
e-Budgeting และระบบ BB-EvMis เป็นต้น

๓. อุปกรณ์เดิมที่ได้รับการทดแทนแล้ว อุปกรณ์ใดที่ไม่สามารถใช้งานได้จะจ่ำาหน่าย อุปกรณ์
ใดที่ยังใช้งานได้ จะบริจาค  ได้จัดท่ำาข้อมูลเพิ่มเติมว่าแต่ละรายการได้รับการจัดหามาในปีใด ซึ่งทุกรายการมีอายุการใช้งาน
เกิน ๗ ปี ซ่ึง สถ. ไม่ไดท้ดแทนทัKงหมด ยังมีบางเคร่ืองที่ยังไม่จัดหาเพื่อทดแทนในคราวนีK
มติท่ีประชุม เหน็ชอบในหลักการตามเอกสารและการน ่ำาเสนอ ก่ำาชบัให้หนว่ยจัดหาด่ำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครดั ค่ำานึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความประหยดั ความคุม้ค่า และให้มกีารแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๕.๔.๓ โครงการท่ีมีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาทของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ่ำานวน ๑ โครงการ คือ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
17) โครงการจัดซ้ือระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร (PEA e-Mail) งบประมาณประจ่ำาปี

พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๑๒๖,๑๒๙,๑๙๔.๖๔ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบหกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
ส่ีบาทหกสิบสี่สตางค์) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่ำานวนเงิน ๑๒๒,๗๐๕,๑๙๔.๖๔ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสน
ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบส่ีบาทหกสิบส่ีสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗

คณะท่ำางานฯ ได้ประชุมครัKงที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของโครงการ และจากการชี Kแจงของหน่วยงานแล้ว มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไขและจัดท ่ำา
รายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานได้ด ่ำาเนินการแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรน ่ำาเสนอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีK
๑. กฟภ. ได้น่ำาระบบอีเมลมาพัฒนาและประยุกต์การให้บริการต่าง ๆ เช่น การจ่ายสลิปเงิน

เดือนผ่านระบบอีเมลของ กฟภ.  ระบบแจ้งค่าไฟฟ้าผ่านอีเมล (Smart invoice)  การติดต่อสื่อสารกับระบบจัดซืKอจัดจ้าง
ท่ีจ่ำาเป็นต้องมีอีเมลของหน่วยงาน ท่ำาให้จ่ำานวนลิขสิทธ์ิในปัจจุบันยังไม่เพียงพอส่ำาหรับผู้ใช้งานในองค์กร

๒. ปัจจุบันใช้ MS Exchange 2013 ในการให้บริการ ซึ่งไมโครซอฟท์ประกาศยุติการพัฒนา
ฟีเจอร์ใหม่ (Mainstream Support End Date) ของ MS Exchange 2013 ตัKงแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประกาศยุติการ
อัพเดตช่องโหว่ (Extended Support End Date) ของ MS Exchange 2013 ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๓)
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๓. กฟภ. มทีิศทางและต่ำาแหน่งยุทธศาสตร์ในการพลิกองค์กรสู่การเป็น Digital Utility จึงมี
ระบบงานต่าง ๆ ที่ต้องใช้งานอีเมลเพิ่มมากขึ Kน ทัKงในส่วนของการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานและลูกจ้างซึ่งมีจ ่ำานวน
๓๖,๗๒๔ คน เช่น ส่งหนังสือเชิญประชุมทางอีเมล ตรวจสอบและลงนัดในปฏิทินของระบบอีเมล ฯลฯ ในส่วนของการให้
บริการลูกค้า เช่น โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax) เพื่อส่งเอกสารใบก่ำากับภาษีทางอีเมลให้
ลูกค้าภายนอกตามระเบียบที่กรมสรรพากรก่ำาหนด ท่ำาให้มีการติดต่อกับลูกค้าภายนอกจ่ำานวนมาก ปัจจุบันระบบบอีเมลของ
กฟภ. ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการรับส่งอีเมล หรือการส่ำารองข้อมูลอีเมลไว้บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส่งผลให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการรับส่งอีเมลย้อนหลังได้

๔. ระบบอีเมลที่จะทดแทนระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จะใช้ว ิธ ีการติดตั Kงระบบ MS
Exchange 2019 ใหม่และท่ำา Migrate ข้อมูลผู้ใข้งาน รวมถึงการติดตัKงระบบเก็บบันทึกอีเมล (Email Archiving) เพิ่มเติม
เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลส่ำารองบน Server ท่ำาให้สามารถกู้คืนข้อมูลในอีเมลได้เมื่อต้องการ

๕. ปัจจุบันระบบอีเมลของ กฟภ. มีการท่ำางานที่แยกเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระหว่างส่วน
ที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้ (Client Access Server Role : CAS) และส่วนฐานข้อมูลของผู้ใช้งาน (Mailbox Server Role : MBX)
ออกจากกัน  ระบบอีเมลที่จะจัดหาทดแทนจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างการท ่ำางานโดยรวม CAS และ MBX เข้าไว้ด้วยกัน
ท่ำาให้สามารถให้บริการผู้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึKน

๖. สิทธิการใช้งาน MS Exchange แบ่งออกเป็น (๑) Server Licenses ค่าลิขสิทธ์ิที่ต้องจ่าย
ตามจ่ำานวนเคร่ืองคอมพวิเตอร์แมข่่ายทีติ่ดตัKงระบบ MS Exchange ในองคก์ร (๒) Client Access Licenses (CALs) ค่าลิขสิทธ์ิ
ท่ีต้องจ่ายตามจ่ำานวนของผู้ใช้งานจริงในระบบ MS Exchange Server

๗. Notebook เป็นอุปกรณ์ส่ำาหรับผู้ดูแลระบบ (Administrator) ซึ่งต้องให้บริการอีเมล
แบบ ๒๔ x ๗ จึงไม่สามารถใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ได้

๘. อุปกรณ์ทีไ่มมี่ราคาตามเกณฑ์ฯ เปรียบเทยีบราคา ๔ บริษัท และ ๑ เว็บไซต ์ใชร้าคาต่ำ่าสุด
เป็นราคาอ้างอิง เนื่องจาก spec ของกระทรวงดิจิทัลฯ ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน เช่น CPU, RAM มากกว่า spec
ตามเกณฑ์ฯ เพราะนอกจากใช้ Management ของอีเมลแล้ว ยังต้องใช้ Management ของคลาวด์ด้วย ซึ่งถ้าโหลดพร้อม
กันจะช้ามาก

๙. กฟภ. ได้ค่ำานวณค่าใช้จ่ายในการเช่าแทนการจัดซื Kอ พบว่ามีค่าใช้จ่าย ๔ ดอลล่าร์สหรัฐ
ต่อ ๑ ผู้ใช้งาน ต่อเดือน เมื่อพิจารณาจากการจัดซื Kอจะใช้งานได้ ๗ ปี ดังนัKน ค่าเช่าในระยะเวลา ๗ ปี รวมเป็นเงินประมาณ
๓๗๐ ล้านบาท
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีK
๑. ให้เปรียบเทียบระหว่างการลงทุนตัKง Mail Server เองกับการใช้ MS Exchange อันไหน

คุ้มค่ากว่ากัน เขียนข้อดขี้อจ่ำากัดให้ชัดไปเลยว่าท่ำาไมจ่ำาเป็นต้องใช้ MS Exchange
๒. ให้พิจารณาทบทวนว่ามีทางเลือกอื่นอีกหรือไม่ ทางเลือกใดมีความเหมาะสมและคุ้มค่า

ในการลงทุนมากที่สุด ในระหว่างนีKก็ใช้ของเดิมไปก่อน เนื่องจากของเดิมยังใช้งานได้ 
๓. ตามที่หน่วยงานชีKแจงว่าหากไม่ใช้ MS Exchange การ migrate ต่างยี่ห้อต้อง dump

ฐานข้อมูล ซึ่งมีผู้ใช้งานประมาณ ๓ หมื่นกว่าคน จะต้องปิดระบบ ๑-๒ สัปดาห์ นัKน คณะกรรมการเห็นว่าสามารถท่ำาเป็น
phasing ได้ หรือจะใช้วิธีการ forward ก็ได้ 

๔. ให้แบ่งกลุ่มบุคลากรที่มีความจ่ำาเป็นต้องใช้ MS Exchange กับกลุ่มที่ไม่จ่ำาเป็นต้องใช้
เพื่อประหยัดงบประมาณในการจ่ายค่าลิขสิทธ์ิ

๕. การให้พืKนที่ e-Mail แก่ผู้ใช้งานควรจะมี limit เพราะให้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ถ้าไม่เคยลบ
ข้อมูลเก่า ๆ ทีไ่ม่จ่ำาเป็นต้องใช้งานแล้วทิKงไป 
มติท่ีประชุม ให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียดโครงการ  พร้อมลงนามก ่ำากับเอกสารทกุหน้า  และจดัส่งคณะท่ำางาน
ตรวจสอบกอ่นน่ำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพจิารณาตอ่ไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๓)
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๕.๕ แนวทางในการพิจารณาโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV)
ด้วยคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ท่ัวประเทศ

(ตามค่ำาส่ังส่ำานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๙๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙) ได้มีมติเห็นชอบหลักการในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณส่ำาหรับการติดตัKงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบการเช่ือมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการประชุม
ครัKงที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

คณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ
(ตามค่ำาส่ังส่ำานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒) ได้ประชุมครัKงที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม
๒๕๖๒ โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจด้านกิจการมั่นคงภายใน) (นายปวิณ ช่ำานิประศาสน์) เป็นผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุม ที่ประชุมมีมติ

๑. เห็นชอบค่ำาส่ังแต่งตัKงคณะอนุกรรมการ/คณะท่ำางาน ในคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนฯ
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณส่ำาหรับการติดตัKงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

และระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
๓. เห็นชอบมอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสนอคณะกรรมการก่ำากับกิจการพลังงาน (กกพ.)

พิจารณาหามาตรการในการลดหรือยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้กับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ประกอบของ
ส่วนราชการ และรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนฯ ทราบภายใน ๖๐ วัน

ฝ่ายเลขานุการได้น่ำาเรียนที่ประชุมคณะท่ำางานในการประชุม ครัKงที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓
ธันวาคม ๒๕๖๒ สรุปไดด้ังนีK

๑. ในอดีตคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยจะรับ
พิจารณาโครงการจัดหาและติดตัKงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ โดยจดัให้
กล้อง CCTV เป็นอุปกรณ์อื่น และพิจารณาเฉพาะอุปกรณ์ที่ชัดเจนว่าเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เท่านั Kน  ต่อมาเมื่อกระทรวง
ดิจิทัลฯ ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื Kนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นประจ่ำาทุกปี โดยยัง
ไม่มีแนวทางที่ชดัเจนว่ากล้อง CCTV และอุปกรณ์ประกอบใดบ้างที่อยู่ในอ่ำานาจการพิจารณาของคณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐ  ดังนัKน คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยจึงได้ปรึกษาหารือและ
มีมติร่วมกันว่าโครงการจัดหาและติดตั Kง CCTV ที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบนัKน ให้จัดอุปกรณ์ที่มีรายชื่อใน
ประกาศเกณฑ์ราคากลางฯ (ของระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด) เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

๒. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด
(CCTV) ทั่วประเทศ (ตามค่ำาส่ังส่ำานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒) ครัKงที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ กระทรวงดิจิทัลฯ แจ้งให้ทราบว่า กรณีที่การจัดซืKอกล้อง CCTV นัKนไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กไ็ม่ต้องน่ำาเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณา แต่ให้ใช้เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืKนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลฯ 

๓. กรณีส่วนราชการในภูมิภาค จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่น เมื่อเสนอแผนซ่อมแซม จัดหา
ติดตัKง และเชื่อมโยงระบบ CCTV ให้ “คณะท่ำางานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ระดับจังหวัด” (ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้น ่ำาเสนอ “คณะอนุกรรมการ
ก่ำาหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ” (รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการมั่นคงภายใน) เป็น
ประธาน) พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอส่ำานักงบประมาณ

๔. เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ควรลดขัKนตอนท่ีซ่ำKาซ้อนกันในการพิจารณา
ของคณะท่ำางาน/คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยมอบหมายคณะท่ำางานที่แต่งตัKงโดย “คณะอนุกรรมการ
ก่ำาหนดแผนฯ ซึง่มรีองปลดักระทรวงมหาดไทย เปน็ประธาน” ใหค้ณะท ่ำางานชดุนีKมอี่ำานาจหนา้ทีใ่นการพจิารณาระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยไม่ต้องน่ำาเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
มติท่ีประชุม มอบให้ฝ่ายเลขานกุารติดตามขอ้สัง่การและแนวทางต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการตดิตั Kงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) และระบบการเชือ่มโยงกลอ้งโทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) ของหนว่ยงานของรัฐ และจัดท่ำา “ร่างแนวทางในการพิจารณา
โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ (CCTV) ของกระทรวงมหาดไทย” ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการพิจารณาโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรข์องกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์
ของกระทรวงมหาดไทย ต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๑/๒๕๖๓)
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